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รายงานการศกึษาดงูานประเทศอาเซยีนของรฐัสภา 

คณะกรรมาธกิาร/บคุคลส าคญัของฝา่ยนติบิญัญตั ิ
คณะผู้แทนกลุม่มติรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส ์

หมวดหมู ่
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

เสาหลกัอาเซยีน 
การเมอืงและความมั่นคง, เศรษฐกิจ, สังคมและวฒันธรรม 

วนัเดอืนปทีีศ่กึษาดงูาน 
๒๕–๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

สมยัของประธาน 
นายสงกรานต์  จิตสทุธิภากร ประธานกลุ่มมติรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย–ฟิลิปปนิส์    

ประเดน็ศกึษาดงูาน 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับทวิภาคี และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

สาระสงัเขป 
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย–ฟิลิปปินส์ น าคณะเดินทางเยือนฟิลิปปินส์โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
และประชุมหารือทวิภาคีกับบุคคลส าคัญระดับสูงของรัฐสภาฟิลิปปินส์ ดังนี้ 1) เข้าเยี่ยมคารวะ  H.E. Mr. 
Feliciano Belmonte ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ Hon. Mr. Crispin Remulla 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2) เข้าประชุมหารือทวิภาคีกับ Hon. Mr. Victor F.  Ortega 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพฟิลิปปินส์ -ไทย และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา
ฟิลิปปินส์-ไทย  ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละวาระ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
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๑. ภาพรวมความสมัพนัธ ์ 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวชื่นชมไทยที่มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน 

และขอให้ไทยแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา และด้านเกษตรกรรม พร้อมกันนี้       ได้
กล่าวชื่นชมไทยที่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์น้ าท่วมได้ดเีนื่องจากมีการวางแผนด าเนนิการปอ้งกนัน้ า
ท่วม ส าหรับด้านเศรษฐกิจ ฟิลิปปินส์น าเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จากไทย รวมถึง ทั้งสองฝ่ายยังมีการประกอบ
ธุรกิจการค้าร่วมกันหลายด้าน นอกจากนี้ โดยส่วนตัวมีความผูกพันกับไทยเนื่องจากบุตรสาวเป็นนัก
โบราณคดีและท างานวิจัยท่ีไทยเป็นระยะเวลาหลายเดือนจึงมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมบุตรสาวอยู่บ่อยครั้ง 

 

๒. การจดัตัง้กลุม่มติรภาพสมาชกิรฐัสภาฟลิปิปนิส์-ไทย  
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์แสดงความยินดีกับสภาผู้แทนราษฎรแห่ง

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย โดยมี Hon. Mr. Victor F. Ortega 
เป็นผู้ริเริ่ม ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าการท างานของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศจะเป็นกลไก
ส าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับนิติบัญญัติให้มั่นคงและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ ประธาน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวเชิญประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และ
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย ให้เดินทางมาเยือนไทยด้วย  

 

๓. การเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน 
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรวมกัน
เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เชื่อมั่นว่าทั้งไทย ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
 ด้านนายวรงค์ เดชกิจวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าว     
ชื่นชมว่า เมื่อรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วฟิลิปปินส์จะได้ประโยชน์ เนื่องจากได้เปรียบด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ สามารถผลิตบุคลากรเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ฟิลิปปินส์เตรียมแผนงานเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ เรื่องการให้ประเทศในรัฐสมาชิกอาเซียนกดดันจีนเพื่อให้ยอมรับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) 
ทั้งนี้ สหประชาชาติออกแถลงการณ์และประณามกรณีการเผชิญหน้าระหว่างเรือรบของฟิลิปปินส์และจีน 
บริเวณสันดอนสการ์โบโรห์ (Scarborough Shoal) พ้ืนที่พิพาทในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมีข้อ
พิพาทกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น  
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4. ดา้นอตุสาหกรรม 
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  กล่าวชื่นชมไทยที่มีความสามารถ 

ในการผลิตน้ าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าฟิลิปปินส์คิดเป็นร้อยละสี่สิบ ทั้งนี้ 
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมมีแผนในการเดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ าตาล 
ในไทยเพ่ือให้ฟิลิปปินส์มีโรงงานผลิตน้ าตาลที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับไทย ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวเพ่ิมเติมว่าไทยมีก าลังการผลิตน้ าตาลในปริมาณมากและมีโรงงานผลิตน้ าตาล
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครสวรรค์ 

 นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวถึงด้าน
อุตสาหกรรมทางตอนใต้ของไทย ซึ่งมีการปลูกต้นปาล์มจ านวนมากและสามารถน าไปท าผลิตภัณฑ์ อาทิ 
น้ ามันปาล์ม เชื้อเพลิงไบโอดีเซลเพ่ือน ามาเป็นพลังงานทดแทน ทั้งนี้ Hon. Mr. Jesus N. Sacdalan 
สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์ -ไทย ได้กล่าวถึงด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันทางตอนใต้ของ
ฟิลิปปินส์ นับเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองประเทศจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดังกล่าวระหว่างกัน   

 

5. ด้านสังคม 
นายวรงค์ เดชวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ ได้ให้ข้อมูล

เรื่องการวางแผนโดยการคุมก าเนิดในไทยว่าประสบความส าเร็จสืบเนื่องจากมีภาคเอกชนให้ความร่วมมือด้วย 
อย่างไรก็ตาม ไทยยังประสบปัญหาเรื่องมีผู้สูงอายุมากขึ้น กอปรกับมีจ านวนประชากรวัยรุ่นในอัตราลดลง  

6. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเงิน 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์วิกฤติหนี้ที่เกิดขึ้นในยุโรป เนื่องจากยุโรปไม่ได้เป็นกลุ่มประเทศส่งออกส าคัญของฟิลิปปินส์ 
ท้ังนี้ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ ๖.๔ ซึ่งดีกว่าไตรมาสที่ผ่านมา  

 

7. ด้านการเมือง  
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่า จะมีการประชุมสมัชชารัฐสภา

อาเซียน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายสามารถพบปะและแลกเปลี่ยนทัศนะ
ระหว่างกันอีกครั้ง  

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวขอบคุณการเดินทางเยือนของประธาน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ และคณะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสเดินทางไปเยือน
ประเทศไทยในโอกาสต่อไป 
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8. ดา้นการศกึษา (ระบบการศกึษาทางไกล) 
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจดัตัง้
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย โดยปรารถนาให้กลุ่มมิตรภาพของทั้งสองฝ่ายได้มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน กอปรกับทางฟิลิปปินส์ได้เรียนรู้เรื่องระบบการศึกษาทางไกลจากไทย นับว่าเป็นระบบที่ดี
และมีประโยชน์ต่อชาวฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก โดยได้น าระบบการศึกษาทางไกลมาใช้ในประเทศ  
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวชื่นชมฟิลิปปินส์ท่ีสามารถน าองค์
ความรู้เรื่องระบบการศึกษาทางไกลของไทยมาปรับใช้  ทั้งนี้ ได้กล่าวเสริมว่าปัจจุบันไทยมีโครงการ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
 สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่า ระบบการศึกษาภาคบังคับของฟิลิปปินส์ 
หลักสูตร ๑๐ ปี เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาของไทย ในระดับอนุปริญญา มีความแตกต่างกับระบบ
การศึกษาทั่วไปเป็นหลักสูตร ๑๒ ป ีทั้งนี้ ฟิลิปปินสอ์ยู่ระหว่างปรับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับให้เป็น ๑๒ 
ปี โดยจะบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้นักศึกษาซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ฟิลิปปินส์ได้รับสิทธิเท่ากับนักศึกษาประเทศอื่น ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลประสบความส าเร็จด้าน
การศึกษามาก เนื่องจากมีนักศึกษาจากเกาหลีใต้เดินทางมาศึกษาในฟิลิปปินสเ์ป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม 
ฟิลิปปินส์มีทางเลือกให้กับนักศึกษาท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้ โดยน าระบบการศึกษาทางไกลของไทยมาปรับ
ใช ้

 

9. ดา้นการเกษตร 
 Hon. Mr. Jesus N. Sacdalan สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวถึงเรื่อง

การเกษตรของไทยโดยชื่นชมว่าได้มีโอกาสไปเยือนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์
ของไทยถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ  

 Hon. Mr. Omar C. Ebdane สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่าตน
ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และทรัพยากรประมง และ
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นนักด าน้ า มีความสนใจเรื่องการฟ้ืนฟูปะการัง และชื่นชม
ไทยท่ีมีเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูปะการังที่มีความทันสมัย 

 Hon. Mr. Victor F. Ortega ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวชื่นชม
ไทยท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถเป็น
ประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับต้น ๆ ของโลก ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ ปรารถนาที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์
จากไทยเนื่องจากมีเป้าหมายในการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ อีกทั้ง กระทรวง
เกษตรของฟิลิปปินส์ได้เร่งการน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการชลประทานเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้     
ยังได้กล่าวชื่นชมข้าวไทยท่ีมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก แม้ว่าราคาข้าวไทยจะมีราคาสูงแต่ก็ยัง
ได้รับความนิยมจากโรงแรมระดับห้าดาวหรือร้านอาหารที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์ปรารถนาให้ฝ่าย
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ไทยพิจารณาการก าหนดราคาข้าวของไทยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและควรเปรียบเทียบกับราคาข้าวใน
ภูมิภาคอาเซียนด้วย 

นายวรงค์ เดชกิจวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า 
การที่ข้าวไทยมีราคาสูงขึ้นเป็นปัจจัยจากภาครัฐบาลของไทย พร้อมแสดงทัศนะว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่ประสบความส าเร็จในการส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากสถิติการ
ส่งออกข้าวของอินเดียสูงมาก ประกอบกับราคาขายข้าวของไทยอยู่ที่ ๖๐๐ เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะท่ี
อินเดียและเวียดนามขายข้าวในราคา ๔๐๐ เหรียญสหรัฐต่อตัน ดังนั้น ในอนาคตเมื่อมีการรวมกันเป็น
ประชาคมอาเซียนต้องมีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันในหลายด้าน ซึ่งจะท าให้ภาคประชาชนหรือภาค
ประชาสังคมได้รับประโยชน์จากการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังให้
ข้อเสนอแนะว่าทั้งสองประเทศควรมีโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ โดยรัฐสภา
ไทยในฐานะสถาบันนิติบัญญัติจะเป็นผู้ประสานให้ ส่วนด้านเทคโนโลยีการเกษตรของไทยนับว่ามีการพฒันา
ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งสองฝ่ายจึงควรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร อาทิ โครงการ
แลกเปลี่ยนเกษตรกรของทั้งสองประเทศ 

10. ด้านการท่องเที่ยว 
 Hon. Ms. Zenaida B. Angping สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์ - ไทย กล่ าวว่ า 

มีนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์เดินทางไปไทยจ านวนมาก โดยนิยมไปท่องเที่ยวชายหาดและซื้อสินค้า และ   
ได้กล่าวเพิ่มเติมค าขวัญการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส ์“สนุกกว่าหากมาเที่ยวที่ฟิลิปปินส์” (It’s more fun in 
the Philippines) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์มีนโยบายส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวทั่วโลก  
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